



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
20 กรกฎาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, เดลินิวส์, บ้านเมือง

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. โพลล์เฟซบุ๊ก ว่า ตนและเพื่อนๆ ระยอง ขอเป็นตัวแทนรัฐบาลขอโทษประชาชนและ ผู้ประกอบการชาวระยอง กับเหตุการณ์ทหารยึดจุดจนทำให้คนไม่กล้ามาเที่ยวระยอง จะทำทุกวิถีทางที่จะนำกลับสู่สภาวะปกติสุขโดยเร็วที่สุด และจะใช้โอกาสนี้สร้างระยองโมเดล ในการจัดการการแพร่ระบาดโควิดอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, thailandplus, thaipbs, thebangkokinsight)

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นำทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันโรค COVID-19 ระลอกที่ 2 ร่วมกับ ก.ศึกษาธิการ รับมือสถานศึกษา 274 แห่ง ของ จ.ระยอง ที่จะเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันพรุ่งนี้ เพื่อสร้างมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นต้นแบบแนวปฏิบัติที่จะใช้ในพื้นที่อื่น โดยเห็นว่าสถานศึกษาที่เปิดเรียนได้แต่มีนักเรียนบางรายที่ไปเรียนในสถานที่เสี่ยง จะต้องเฝ้าระวังต่อไปให้ครบ 14 วันโดยเรียนทางออนไลน์ สถานศึกษาอื่นที่ประเมินสถานการณ์แล้วปกติก็สามารถเปิดเรียนได้ในวันพรุ่งนี้ ส่วนสถานศึกษาต่างจังหวัดที่ประกาศปิดจะใช้มาตรการตามคู่มือสถานศึกษาของกรมอนามัย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, sanook)

-กรมควบคุมโรค รายงานความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรค COVID-19 ในพื้นที่ จ.ระยอง ตั้งแต่วันที่ 14-18 ก.ค. รวม 6,015 ราย ไม่พบเชื้อ 5,201 ราย อยู่ระหว่างผล 814 ราย ส่วนกรณีเด็กหญิงในคณะทูตชุดตรวจ 364 ราย ไม่พบเชื้อ เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่ามาตรการที่ทุกฝ่ายดำเนินการร่วมกันสามารถจำกัดขอบเขตการระบาดได้ โอกาสที่จะพบการแพร่เชื้อจากทหารยึดจุดในพื้นที่มีต่ำมาก มีความเสี่ยงน้อย ประชาชนสามารถใช้ชีวิตปกติ และเข้มงวดมาตรการป้องกันเต็มที่เช่นเดิม

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, workpointnews, tnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, thaipbs, acnews, js100) ที่วิทูรช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ในประเทศไทย วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย เป็นผู้เข้ารับการกักกันใน State Quarantine เดินทางมาจากสิงคโปร์ เป็นชายอายุ 60 ปี และชายไทยอายุ 23 ปี และอีก 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 39 ปี มาจากประเทศชูดาน ทั้งหมดรักษาอยู่ที่ จ.สมุทรปราการ รวมพบผู้ติดเชื้อในสถานที่กักกัน 312 ราย ยืนยันว่าระบบการตรวจสอบที่ด่านสุวรรณภูมิทำอย่างเต็มที่ หากจะนำคนไทยหรือคนต่างชาติเข้ามาในสนามบินนานาชาติอื่นก็ต้องมีมาตรการและมาตรฐานระดับสูงเช่นเดียวกัน สรุปผู้ป่วยสะสม 3,249 ราย รักษาหาย 3,096 ราย กำลังรักษา 95 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

-ส่วนข้อร้องเรียนเรื่องโรงแรมที่เป็น Alternative State Quarantine 22 แห่งเต็มแล้วแต่ยังมีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ได้มีพุดคุยกันใน ศบค.ชุดเล็ก เบื้องต้นจะแก้ไขโดยใช้โรงแรมที่เป็นสถานที่กักกันซึ่งยังมีพื้นที่ว่างอยู่โดยให้จ่ายค่าใช้จ่ายเอง ยืนยันว่าเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว แต่ในส่วน ของ ASQ ที่เป็นโรงแรมระดับสูงขึ้นไป จะหาเพิ่มให้ได้อีกประมาณ 1,000 ห้อง ซึ่งปัจจุบันมีโรงแรมในระดับสูงและรพ.เอกชนพร้อมที่จะร่วมมือ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

-ททท.ยกระดับการท่องเที่ยวรูปแบบ New Normal ให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของ ททท. กับ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก ก.การต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีแรงงานไทย 102 คน ในอุซเบกิสถาน ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ว่า สถานทูตได้ติดตามและประสานให้ความช่วยเหลือผ่านตัวแทนแรงงานไทย และกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำอุซเบกิสถาน และได้ประสานบริษัทนายจ้างได้รับการยืนยันปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งผลการตรวจไม่มีแรงงานไทยติดเชื้อ และมี 2 คน ที่ป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดา

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.พิจารณาต่ออายุพรก.ลูกเงิน-ผ่อนปรนเฟส 6

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, โพลล์ทูเดย์,

## ประเด็นข่าว

กรมประชาสัมพันธ์, mcot)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงการผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรมกลุ่มเฟส 6 เช่น กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่จะอนุญาตให้เข้ามา จะมีการหารืออย่างรอบด้าน คาดว่าไม่เกินกลางหรือปลายสัปดาห์หน้าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของศบค.ชุดใหญ่ได้ ส่วนจะมีการต่ออายุพบก.ฉุกเฉินหรือไม่ คาดว่าวันจันทร์หรือวันอังคารนี้จะมีการประชุมทั้งใน.ศบค.ชุดเล็กและชุดใหญ่ โดยจะพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในมุมสาธารณสุข เศรษฐกิจ และความมั่นคง

### 2.การประชุม free youth

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ประชาไทย, mcot, nationtv, innnews

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. ระบุ สธ.ได้ประสานให้กรมการแพทย์ ร่วมมือกับศูนย์กู้ชีพเรนทร รพ.ราชวิถี, วชิรพยาบาล, รพ.กลาง กทม. ไปประจำจุดชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก เพื่อดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพและการแพทย์ฉุกเฉิน ในสถานการณ์โรคโควิด 19 จนกว่าจะยุติการประชุม โดยมีความกังวลใจอยู่แต่ก็ต้องยึดหลัก 3 ข้อ คือการเว้นระยะห่างทางสังคม การใส่หน้ากากอนามัย และมีการคัดกรอง ทำความสะอาดมือเป็นประจำเพื่อควบคุมโรค พร้อมฝากถึงคนไทยทั้งประเทศว่า 3 หลักการดังกล่าว จะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีวัคซีนในประเทศ ซึ่งหากมีการชุมนุมเรียกร้องอีกที่มสาธารณสุขจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเช่นเดิม

### 3.ชี้แจงข่าวนำคนติดเชื้อเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์สยามรัฐ

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงข่าวนำคนติดเชื้อโควิด 19 เข้ามาเพื่อสกัดการเคลื่อนไหวทางการเมือง หวังต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน สกัดการประชุมของนักศึกษา ว่า คนที่เข้ามาคือคนไทยและคนที่เกี่ยวข้องที่ต้องมาปฏิบัติภารกิจในไทย เพื่อให้กิจการกลับมาเป็นปกติ ไม่ได้มีเจตนาพาเข้าจากต่างประเทศเข้ามาเติม และตอนนี้ทุกอย่างที่เข้ามาอยู่ในระบบที่เราควบคุมได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ msn, เพจแหม่มโพธิ์ดำ

-เพจแหม่มโพธิ์ดำ ชี้แจงว่า เพจที่นำเสนอข่าวโจมตีรัฐบาลเรื่องนำคนติดเชื้อเข้าประเทศเป็นเพจปลอม ยืนยันว่าไม่เคยโพสต์เรื่องคนป่วยจากต่างประเทศมารักษาที่ไทยหรือเรื่องมือบอนนักศึกษา

### 4.ประชาชนกังวลระบอบ 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวหุ้น

-สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 1,459 คน ถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่ พบว่า 91.9% มีความวิตกกังวลต่อกรณีทหารอียิปต์และครอบครัวชาวซูดานที่เดินทางเข้าประเทศไทยติดเชื้อโควิด 19 (วิตกกังวลมาก 52.23% และค่อนข้างวิตกกังวล 39.68%) 73.82% คาดว่าน่าจะมีการล็อกดาวน์รอบที่ 2 เมื่อถามถึงแนวทางป้องกันที่ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยอย่างเด็ดขาด รองลงมา เห็นว่าควรมีกระบวนการคัดกรองและกักตัวผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, bangkokbiznews, thebangkokinsight, sanook, tnthailand, mcot, thaibublica)

-**สหรัฐฯ** ผู้ติดเชื้อในรอบวัน เพิ่มขึ้นอีก 63,259 ราย เสียชีวิตเพิ่มกว่า 800 ราย ส่งผลให้ยังคงมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกกว่า 3,833,000 ราย เสียชีวิต 142,800 ราย

-**ฮ่องกง** พบยอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 64 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,777 ราย และพบเจ้าหน้าที่คลินิกป่วยโควิดหลังให้บริการคนไข้มากกว่าร้อยคน

-**อินเดีย** ติดเชื้อวันเดียว 38,902 ราย รวม 1,077,618 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 543 ราย รวม 26,816 ราย

-**ฟิลิปปินส์** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียวกว่า 2,200 ราย ติดเชื้อสะสมกว่า 6.7 หมื่นราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 58 ราย

-**สเปน** ล็อกดาวน์แคว้นคาตาลันเฝ้าอีกครั้งเป็นเวลา 15 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงต่อเนื่อง

-**อิหร่าน** ประธานาธิบดีฮัสซัน โรฮานี ออกแถลงการณ์อ้างรายงานของ สธ. ที่ประมาณการว่าจะมีชาวอิหร่านอย่างน้อย 25 ล้านคน ติดเชื้อโควิด 19 และอีกกว่า 30-35 ล้านคน อยู่ในภาวะเสี่ยงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

-**ฝรั่งเศส** 20 ก.ค.นี้ ประชาชนในฝรั่งเศสต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ปิด เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต

-**จีน** เริ่มมาตรการคัดกรองครั้งใหญ่ในมณฑลซินเจียง หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกังวลว่าอาจมีการระบาดรอบใหม่ มีการระงับเที่ยวบินและรถไฟใต้ดิน

-**อินโดนีเซีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 1,752 ราย ยอดสะสม 84,882 ราย

-**รายงานสถานการณ์ทั่วโลก** ผู้เสียชีวิต 604,823 ราย เพิ่มขึ้นวันเดียว 5,484 ราย ผู้ติดเชื้อ 14.4 ล้านราย เพิ่มวันเดียว 2 แสนกว่าราย และยังไม่มีความเห็นว่าสามารถควบคุมได้ ขณะที่ประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา บราซิล อินเดีย รัสเซีย และเซาท์แอฟริกา ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 101

### คลินิกชุมชนอบอุ่นทุจริตงบประมาณ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานประชุม อปสข.กทม. พิจารณาคำขอคืนเงินกรณีตรวจพบหน่วยบริการ 18 แห่งทุจริตการเบิกจ่ายงบบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดย นพ.วีระพันธ์ ลิขินะกุล ผอ.สปสข. เขต 13 กรุงเทพฯ รายงานความ

## ประเด็นข่าว

คืบหน้า ดังนี้ 1.ระงับการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการทั้ง 18 แห่ง 2.เรียกคืนเงินที่ตรวจสอบพบว่าเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 74,397,720 บาท ได้คืนแล้ว 60,773,809 บาท เหลือรอเรียกคืน 13,623,911 บาท 3.แจ้งความตามคดีอาญา 4.ส่งเรื่องให้สำนักสถานพยาบาลฯ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และแพทยสภา ดำเนินการเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ 5.ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการทั้ง 18 แห่ง พร้อมจัดหาหน่วยบริการประจำแห่งใหม่ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว นอกจากนี้ ได้ขยายผลสุ่มตรวจสอบคลินิกเพิ่มอีก 86 แห่ง พบข้อมูลไม่ถูกต้อง 63 แห่ง มูลค่า 2,473,600 บาท และมีหน่วยบริการ 11 แห่งของอุทธรณ์ผลการตรวจสอบ ทั้งนี้ อปสข.มีมติให้ขยายผลการตรวจสอบข้อมูลในรายการให้บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิกของหน่วยบริการ 63 แห่งให้ครบ 100% และให้ขยายการตรวจสอบไปยังรายการเบิกจ่ายตามราย (Fee Schedule) ทุกรายการ ในคลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่ง 3 ปีซ้อนหลัง โดยทีมตรวจสอบจาก สปสช.ส่วนกลางร่วมกับสปสช.เขต 13 กทม.

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยโพสต์

-กล่าวถึงกรณีการตรวจสอบทุจริตของคลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่ง นำขึ้นขมรว.สช.ที่ต้องการจัดการกับคนโกงทุกกรณี โดยการประชุมบอร์ด สปสช.วันที่ 8 ก.ค. รว.สช.ต้องการให้หยุดการจ่ายเงินและให้ยกเลิกสัญญา เพิกถอนการเป็นหน่วยบริการในระบบบัตรทองแบบถาวร ถือเป็นรว.สช.คนแรกที่กำลังให้นโยบายปราบทุจริตใน สปสช. อีกทั้งยังสั่งการและวางแนวทางสืบสวนสอบสวน และลงโทษอย่างหนักกับผู้ทำการทุจริต

### การป้องกันแมงมุมพิษ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-จากกรณีมีผู้ถูกแมงมุมมีพิษไม่ทราบชนิดกัดข้อมือซ้าย เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ข้อมือบวมแดง เป็นไข้หนาวสั่นจนช็อก เข้ารักษาตัวรพ. กระบี่ก่อนเสียชีวิต ต่อมาวัยพบเด็ก 8 ขวบ ถูกแมงมุมกัดที่ จ.กระบี่ แขนซ้ายเป็นแผล บวมปวดถึงหัวไหล่ อาเจียน มีไข้ ต้องนำตัวส่ง รพ.ปลายพระยา นายชวลิต ส่งแสงโชติ ผู้เชี่ยวชาญแมงมุม ภาควิชาชีววิทยา คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เผยว่า ประเทศไทยมีแมงมุมที่มีพิษส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์ 3 ชนิด คือ แมงมุมแม่ม่ายสีน้ำตาล แมงมุมแม่ม่ายหลังเพลิง ทั้ง 2 ชนิดมีพิษออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท พบได้ทั่วไปในบ้านเรือน สวน ไร่ นา และแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน พิษจะส่งผลต่อระบบเลือด ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณที่กัดอาจเน่าอักเสบเป็นวงกว้าง การป้องกัน ควรทำให้บริเวณบ้านสะอาด ไม่เป็นที่อาศัยแมงมุม หากถูกแมงมุมพิษกัดที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ควรทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสะอาด สบู่หรือน้ำเกลือ เพื่อล้างแบคทีเรีย ลดการอักเสบ และติดเชื้อ ถ้าปวดให้ประคบเย็น ลดการเคลื่อนไหวนบริเวณที่ถูกกัดและรีบไปพบแพทย์ ที่สำคัญควรจับแมงมุมไปให้แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นชนิดใดเพื่อสะดวกต่อการรักษา

### แคมเปญส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. เดลินิวส์

-องค์การยูนิเซฟ กรมสุขภาพจิต และ จู๊ซ (JOOX) เปิดตัวแคมเปญ "THE SOUND OF HAPPINESS ฟัง x เล่า = ความสุข" จัดทำวาไรตี้ทอล์คและวาไรตี้พอดแคสต์ 12 ตอน มีนพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ และพญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ ร่วมให้ความรู้และคำปรึกษาปัญหาของวัยรุ่น พร้อมแนะนำ 4 ช่องทางบริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น คือ สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323, LINE @KhuiKun, เว็บไซต์ Lovecarestation.com และรพ.ทั่วไป

### คนใช้บริการนวดเพิ่มจากความเครียด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-น.ส.สุปราณี จันทร์หล่ม เจ้าของลีลาวดี ไทยสปา กล่าวว่า มีผู้มาใช้บริการนวดและทำสปาตลอดทั้งวัน สาเหตุที่มีผู้เข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่ต้องการพักผ่อน คลายเครียดและดูแลตัวเอง หลังถูกจำกัดพื้นที่มาหลายเดือน

## สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr\_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

